

พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565 ประเด็น สิทธิแรงงาน

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง ผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 24/2566 โดยมีนายสุพันธ์ ดันยวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565 **ประเด็น สิทธิแรงงาน** โดยเชิญผู้แทนจาก กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

แรงงานในระบบ

มีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อเพิ่มบทบัญญัติในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้ได้รับความคุ้มครอง เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง เช่น เปิดโอกาสให้นายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงานวันลาพักผ่อน ให้มีความชัดเจน ให้สิทธิลูกจ้างปฏิเสธการทำงานหลังเวลาเลิกงาน เป็นต้น



แรงงานนอกระบบ

ได้มีการจัดทำกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบได้อย่างจริงจัง โดยผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระฉบับใหม่ที่ครอบคลุมผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งกฎหมายดังกล่าวคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน



แรงงานข้ามชาติ

ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เห็นชอบขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน จากเดิมที่กำหนดให้เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19



ระบบประกันสังคม

มีการปรับปรุงกฎหมายแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ "3 ขอ" ได้แก่ ขอเลือก ขอคู่ และขอคืน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนกรณีชราภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงแก่ผู้ประกันตนต่อไป และได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีมาตรการเชิงรุกเพื่อจูงใจ และเพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้ประกันตนผ่านช่องทางออนไลน์

คณะอนุกรรมการเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งแก่แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ **สำหรับปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว** ซึ่งมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่มีความซับซ้อน ทำให้แรงงานต้องใช้นายหน้าจึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทำระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายแก่แรงงานดังกล่าว และเพื่อให้แรงงานเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น ส่วน **ระบบประกันสังคม** ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และควรมีการขยายและพัฒนางานเลือกการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับเป็นสำคัญ

